

Số: 173/BC-UBND

Son Nham, ngày 31 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Thực hiện Công văn số 2856/UBND-NV ngày 30/10/2023 của UBND huyện Sơn Hà về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. UBND xã Sơn Nham báo cáo nội dung trên như sau:

I. Tình hình chung.

Sơn Nham cách trung tâm huyện 38 km; cách trung tâm thành phố 25 km có vị trí địa lý phức tạp, phía Đông giáp xã Nghĩa Lâm huyện Tư Nghĩa và phía Tây giáp xã Sơn Linh, Bắc giáp xã Sơn Hạ; xã có tổng diện tích tự nhiên 6.582,09 ha, số hộ 1.428 hộ, dân số là 5.088 hộ người, gồm có 4 dân tộc Hrê, Kor, Ka Dong, Kinh cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số 4.212 người, chiếm tỉ lệ 82,78 % so với dân số toàn xã. Mặt bằng dân trí của nhân dân không đồng đều, địa hình miền núi phức tạp ngăn cách bởi nhiều sông, suối, tình hình canh tác lạc hậu, sự áp dụng tiến bộ khoa học vào trồng trọt, chăn nuôi còn nhiều hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo còn cao 406 hộ, chiếm 28,43 %, hộ cận nghèo có 182 hộ, chiếm 12,75%.

Cán bộ và nhân dân xã Sơn Nham luôn có sự đoàn kết nhất định, phát huy và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình hiện nay; tích cực trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội tự vươn lên giảm nghèo bền vững; luôn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong địa bàn. Đời sống của nhân dân trong xã từng bước được nâng cao; những vấn đề bức xúc của nhân dân được giải quyết kịp thời. Bên cạnh đó vẫn có một số vấn đề nổi lên ảnh hưởng đến đời sống như thiên tai, dịch bệnh, vật chất, tinh thần của nhân dân gặp không ít khó khăn, các thế lực thù địch và tình hình hoạt động của tôn giáo vẫn còn những diễn biến, tiềm ẩn phức tạp. Tuy nhiên với sự quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị, nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhân dân luôn được giữ vững ổn định.

II. Kết quả triển khai, thực hiện.

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Kế hoạch phối hợp về công tác dân vận

Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 07/3/2023 về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2023 và luôn chủ động thường xuyên tổ chức

các cuộc họp nội chính để quán triệt, triển khai về công tác quản lý cán bộ, công chức xã; phân công trách nhiệm rõ ràng trong xử lý, giải quyết công việc của lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, công chức xã (kể cả cán bộ không chuyên trách) tham gia xây dựng chính quyền đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng chính quyền thôn đạt thôn văn hoá. Từ đó, Chính quyền địa phương xã luôn nắm bắt kịp thời những ý kiến, kiến nghị cũng như đề xuất của nhân dân về xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thôn, xóm phục vụ cho lợi ích cộng đồng theo tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

2. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Thường xuyên chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, phù hợp với thực tiễn và đúng pháp luật. Tất cả các chương trình dự án đều lấy ý kiến của nhân dân và công khai, minh bạch về thời gian thực hiện các chương trình dự án trên địa bàn xã và thông báo kết quả thực hiện để Nhân dân biết, theo dõi, giám sát; hạn chế tình trạng để người dân chờ đợi kéo dài, dễ tạo tâm lý bức xúc.

3. Công tác tiếp công dân

Công tác tiếp công dân luôn được UBND xã chú trọng, xem đây là một việc làm hết sức cần thiết để nắm vững những tâm tư, nguyện vọng của người dân kiến nghị, phản ánh để địa phương điều hành và quản lý nhà nước được tốt hơn. Ủy ban nhân dân xã thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất của lãnh đạo xã; giao các công chức chuyên môn tham mưu xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của UBND xã. Tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết kịp thời những yêu cầu, phản ánh, khiếu nại tố cáo của công dân đúng theo quy định của pháp luật, không để tồn đọng, kéo dài hoặc phải chuyển lên cấp trên giải quyết.

4. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các dự án, đề án, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; tham vấn cộng đồng, lấy ý kiến người dân trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đánh giá tác động môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân theo Công văn số 5451/UBND-CNXD, ngày 10/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Công tác phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh

UBND xã đã ký kết quy chế phối hợp, kế hoạch phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ công dân, tham gia giám sát, góp ý kiến xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; Hàng năm luôn chủ động phối hợp với Công Đoàn xã tổ chức hội nghị cán bộ công chức, qua đó luôn lắng nghe chia sẻ và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của các bộ, công chức; thực hiện kịp thời khách quan trong công tác đánh giá phân loại và chế độ khen thưởng cán bộ, công chức. Nhờ thực hiện tốt công tác, tuyên truyền và tổ chức thực hiện quy chế công tác dân vận gắn với việc thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PLUBTVQH11 thực hiện dân chủ ở cơ sở, những vấn đề “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã được nhân dân quan tâm tham gia. Đặc biệt là nhân dân đã tích cực tham gia cho nhiều ý kiến và giám sát việc quản lý sử dụng đất, chính sách giảm nghèo, đền bù giải phóng mặt bằng, các khoản phí, lệ phí, việc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi, phục vụ dân sinh. Từ đó trong những năm qua các chương trình dự án được triển khai trên địa bàn xã luôn đảm bảo thực hiện công khai dân chủ, hiệu quả, bà con nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào ở địa phương.

6. Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng

Trên cơ sở văn bản của cấp trên, hằng năm UBND xã cử Cán bộ, công chức xã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức xã.

III. Đánh giá chung.

1. Ưu điểm.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND huyện và sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQVN và các ban ngành đoàn thể xã.

Cán bộ, công chức trong cơ quan nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, có ý thức cao, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuyên môn, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính và công tác dân vận chính quyền.

2. Những hạn chế, khó khăn.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND xã về công tác dân vận đôi lúc chưa kịp thời, một số cán bộ, công chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ; công tác tuyên truyền vận động chưa sâu rộng, hiệu quả đạt chưa cao.

Một số bộ phận nhân dân vẫn chưa nhận thức đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nên đôi khi gây khó khăn trong quá trình vận động cũng như triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước; Kết luận số 114- KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, xã, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, trong đó tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch các thủ tục hành chính và hoạt động của cơ quan xã.

- Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ và công tác dân vận chính quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục rà soát, sửa đổi nội quy, quy chế làm việc của cơ quan phù hợp với tình hình mới và quy định của cấp trên

UBND xã Sơn Nham kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Lê Công Nhân